

Số: ~~133~~ /BC-HĐND-ĐGS 125

Vĩnh Linh, ngày ~~28~~ tháng ~~12~~ năm 2020

BÁO CÁO

Kết quả giám sát việc quản lý nguồn thu, chi ngân sách thuộc lĩnh vực đầu tư mua sắm tài sản công của huyện Vĩnh Linh giai đoạn 2017-2019.

Thực hiện Kế hoạch giám sát số 48/KH-HĐND ngày 04/3/2020 của Thường trực HĐND huyện, Thường trực HĐND huyện đã ban hành Quyết định số 125/QĐ- HĐND ngày 29/9/2020 về việc thành lập Đoàn giám sát của TTHĐND huyện để giám sát việc quản lý nguồn thu, chi ngân sách thuộc lĩnh vực đầu tư mua sắm tài sản công của huyện Vĩnh Linh giai đoạn 2017-2019. Trên cơ sở các Báo cáo số 367/BC-UBND ngày 22/10/2020 của UBND huyện Vĩnh Linh, Đoàn giám sát đã thực hiện giám sát đối với UBND huyện Vĩnh Linh, phòng Tài chính và Kế hoạch huyện, khảo sát nội dung liên quan tại một số đơn vị có thực hiện hoạt động mua sắm, thanh lý tài sản công giai đoạn 2017-2019, kết quả giám sát như sau:

I. Kết quả thực hiện trong công tác quản lý nguồn thu, chi ngân sách thuộc lĩnh vực đầu tư mua sắm tài sản công của huyện Vĩnh Linh giai đoạn 2017-2019.

1. Ưu điểm

1.1. Tình hình quản lý tài sản công của huyện Vĩnh Linh giai đoạn 2017-2019

Trong giai đoạn 2017-2019, UBND huyện giao cho phòng TC&KH huyện tổ chức các lớp tập huấn nghiệp vụ góp phần đảm bảo cho công tác mua sắm tài sản công, sửa chữa tài sản thực hiện đúng tiêu chuẩn định mức. Việc mua sắm tài sản được hạch toán đầy đủ về chủng loại và giá trị theo quy định.

Nhìn chung các đơn vị, các xã, thị trấn đã thực hiện nghiêm việc quản lý, sử dụng tài sản công theo quy định của pháp luật. Công tác quản lý, sử dụng tài sản được thực hiện thống nhất, có sự phân cấp rõ ràng, thẩm quyền cũng như trách nhiệm của từng đơn vị trong việc quản lý, sử dụng tài sản công

Việc đầu tư mua sắm tài sản tuân thủ theo chế độ hiện hành, đúng tiêu chuẩn, định mức và các quy định về đấu thầu, chỉ định thầu. Thực hiện mua sắm theo phương thức tập trung đối với các danh mục tài sản được quy định tại Quyết định số 1236/QĐ-UBND ngày 06/6/2018 của UBND tỉnh Quảng Trị.

Việc thu hồi, điều chuyển, thanh lý tài sản được thực hiện cơ bản theo đúng quy trình, đúng thẩm quyền đã được phân cấp, số tiền bán tài sản, thanh lý tài sản được nộp kịp thời vào ngân sách nhà nước.

Tài sản nhà nước tại các đơn vị, các xã, thị trấn được hạch toán cơ bản đầy đủ vào hệ thống phần mềm quản lý tài sản MISA.

1.2. Quản lý nguồn thu từ tài sản công giai đoạn 2017-2019

1.2.1. Thu ngân sách từ bán tài sản công

Việc bán tài sản công của huyện Vĩnh Linh giai đoạn 2017-2019 được thực hiện đúng quy trình và thẩm quyền được quy định. Tổng thu ngân sách huyện từ bán tài sản công trên địa bàn huyện giai đoạn này là 493.817.000 đồng

1.2.2. Thu ngân sách từ thanh lý tài sản công

Hoạt động thanh lý tài sản công được thực hiện theo quy định phân cấp, phân quyền, đảm bảo đúng các bước và thẩm quyền quyết định thanh lý từng tài sản. Thu ngân sách từ thanh lý tài sản công từ năm 2017-2019 trên địa bàn huyện là 41.525.000 đồng.

1.3 Quản lý chi mua sắm tài sản công giai đoạn 2017-2019

Công tác chi mua sắm tài sản công đã được UBND huyện quan tâm chỉ đạo, đồng thời phòng TC&KH cũng đã chủ động tham mưu cho UBND huyện trong công tác hướng dẫn cho các đơn vị từ khâu thẩm định giá đến việc kiểm tra các tiêu chuẩn, định mức Nhà nước quy định. Kịp thời thông báo giá mua sắm hàng hóa, dịch vụ và các tài sản đơn vị đề xuất. Trình Sở Tài chính đối với các tài sản thuộc danh mục mua sắm tập trung theo đúng quy định.

Trong giai đoạn từ năm 2017-2019, đã thực hiện thẩm định giá mua sắm cho các đơn vị với tổng số tiền là 11.415.427.700 đồng/12.848.564.600 đồng, giảm 11,15% so với giá trị các đơn vị đề xuất.

2. Các tồn tại, hạn chế

2.1. Trong hoạt động thanh lý tài sản công

Việc thanh lý tài sản công mặc dù đã được thực hiện đảm bảo đúng theo quy định phân cấp, phân quyền và đầy đủ các bước của quy trình thanh lý. Tuy nhiên, người mua tài sản được thanh lý với người thực hiện hoạt động tháo dỡ các tài sản được thanh lý và giải phóng mặt bằng hầu hết là do cùng 1 cá nhân hoặc đơn vị thực hiện. Vì vậy không tách rõ được giữa thu ngân sách từ thanh lý tài sản và chi ngân sách để tháo dỡ tài sản thanh lý và giải phóng mặt bằng. Mặt khác, do cùng một đơn vị thực hiện nên tính khách quan không cao, theo báo cáo của UBND huyện Vĩnh Linh thì từ năm 2017-2019, huyện thanh lý 20 tài sản cố định, trong đó có 16 tài sản có giá trị thanh lý bằng giá trị gói tháo dỡ và

giải phóng mặt bằng (bằng nhau đến giá trị đơn vị đồng) nên phần nộp vào ngân sách bằng 0 đồng.

Các đơn vị có tài sản được thanh lý mặc dù đã được tập huấn về các quy định quản lý tài sản công, tuy nhiên do việc thanh lý tài sản không phải là hoạt động thường xuyên nên gần như các đơn vị còn bị động khi thực hiện thanh lý tài sản vì không nắm chắc các quy định. Có tài sản không có hồ sơ nguồn gốc nên việc thanh lý ít nhiều gặp khó khăn.

Việc hội đồng thẩm định định giá thanh lý một số tài sản chưa được độc lập với hoạt động định giá tháo dỡ, giải phóng mặt bằng, nên có thể xảy ra trường hợp là hợp thức cân bằng giá trị thanh lý tài sản và giá trị tháo dỡ giải phóng mặt bằng. Do đó, chưa đánh giá đúng, khách quan trong công tác thanh lý một số tài sản công.

2.2. Trong hoạt động mua sắm tài sản công

Qua khảo sát thực tế tại một số đơn vị cho thấy, việc mua sắm tài sản công theo hình thức tập trung chưa đáp ứng được yêu cầu, nhu cầu của các đơn vị do thời gian để có được tài sản quá lâu, có khi mất 8 đến 10 tháng tài sản công mới về đến được đơn vị và thường vào thời điểm gần cuối năm, vì vậy ảnh hưởng rất lớn đến hiệu quả công việc. Chất lượng sản phẩm chưa đảm bảo yêu cầu, đơn vị trúng thầu cung cấp sản phẩm không ở trên địa bàn huyện, vì vậy, công tác bảo trì, bảo dưỡng, sửa chữa tài sản, chăm sóc khách hàng của các đơn vị này thiếu được quan tâm, việc sửa chữa tài sản trong thời gian bảo hành rất khó khăn. Trong khi đó, để kịp thời cho công việc, một số cơ quan, đơn vị buộc phải thuê các cá nhân, tổ chức gần đến sửa chữa, phát sinh thêm ngân sách nhà nước cho hoạt động này.

Phòng TC&KH huyện mới chỉ nắm được giá trị các gói tài sản đề nghị phòng thẩm định giá mà chưa quản lý, theo dõi được số tài sản cũng như giá trị tài sản mà các đơn vị đã mua được sau định giá.

II. Kiến nghị giải pháp

1. Đối với UBND huyện Vĩnh Linh

Chỉ đạo Phòng TC&KH huyện thường xuyên nắm bắt các vướng mắc của các đơn vị, cơ sở trong công tác quản lý tài sản công, bán và thanh lý tài sản công; các vướng mắc trong hoạt động mua sắm tập trung nhất là thời gian mua sắm tài sản, chất lượng tài sản để tham mưu cho UBND huyện các kiến nghị, giải pháp đề nghị lên cơ quan cấp cao hơn để có những điều chỉnh hợp lý, nâng cao hiệu quả sử dụng ngân sách trong mua sắm tài sản công đồng thời nâng cao hiệu quả sử dụng tài sản công của các đơn vị.

2. Đối với Phòng TC&KH

Quản lý khoa học và chặt chẽ hoạt động mua sắm tài sản công (hiện nay phòng không nắm được số lượng tài sản mà các đơn vị đã mua sắm).

Là thành viên của hội đồng thẩm định các tài sản được bán và thanh lý, đồng thời cũng là cơ quan thường trực tham mưu cho UBND huyện trong lĩnh vực quản lý tài sản công, vì vậy, việc thẩm định giá phải được thực hiện sát đúng với giá trị của tài sản. Hướng dẫn các đơn vị trong lập hồ sơ thanh lý cần tách biệt giữa 2 hoạt động thanh lý và tháo dỡ tài sản, giải phóng mặt bằng để quản lý thu, chi được khách quan, rõ ràng hơn.

Hướng dẫn các đơn vị làm tốt công tác lưu trữ hồ sơ nguồn gốc tài sản công, nhất là các trụ sở làm việc, góp phần cho khâu thẩm định giá trị tài sản khi bán hoặc thanh lý được chính xác hơn.

Đối với hoạt động mua sắm tập trung, trên cơ sở các văn bản quy định hiện hành, trình Sở Tài chính xem xét điều chỉnh việc mua sắm tập trung tại tỉnh, phân cấp mua sắm tập trung tại huyện, tạo điều kiện thuận lợi cho các đơn vị chủ động hơn trong mua sắm tài sản và sửa chữa tài sản khi hư hỏng.

Trên đây là báo cáo kết quả giám sát của Đoàn giám sát theo quyết định 125/QĐ-HĐND ngày ngày 29/9/2020 về việc thành lập Đoàn giám sát của TTHĐND huyện để giám sát việc quản lý nguồn thu, chi ngân sách thuộc lĩnh vực đầu tư mua sắm tài sản công của huyện Vĩnh Linh giai đoạn 2017-2019. Đoàn giám sát báo cáo làm cơ sở để Thường trực HĐND huyện xem xét, kết luận, tiếp tục cho ý kiến chỉ đạo và giao trách nhiệm cho các Ban HĐND, Tổ Đại biểu HĐND, Đại biểu HĐND giám sát việc thực hiện của các cơ quan chức năng sau khi có kết luận chính thức./.

Nơi nhận:

- TTHĐND tỉnh (để báo cáo);
- TTHĐND, UBND huyện;
- Thành viên Đoàn giám sát;
- Phòng TC&KH;
- Lưu hồ sơ giám sát.

**TM. ĐOÀN GIÁM SÁT
TRƯỞNG ĐOÀN**



**Hoàng Hà
PHÓ CHỦ TỊCH HĐND HUYỆN**